

ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่รากฐานชุมชนวิถีพอเพียง  
 ของชุมชนบ้านเด่นพระ ตำบลบึงทับแครด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  
 Saving Learning Center on Principle of Financial Planning to Community  
 Sufficiency Economy Ban Denphra Buengstabrat Lan Krabue Kamphaeng Phet

อนุธิตา เพชรพิมูล<sup>1</sup>

<sup>1</sup>อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่รากฐานชุมชนวิถีพอเพียง ของชุมชนบ้าน  
 เด่นพระ ตำบลบึงทับแครด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลการศึกษามีดังนี้

การประเมินรายได้-ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และพฤติกรรมการออมเงินระดับครัวเรือนของชุมชนบ้าน  
 เด่นพระ ตำบลบึงทับแครด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่ง  
 ออกดังนี้ 1. ด้านรายได้ อันดับแรก พบว่า แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือนมาจากการประกอบอาชีพหลัก อยู่ใน  
 ระดับมากที่สุด 2. ด้านค่าใช้จ่าย อันดับแรก พบว่า มีการใช้จ่ายเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือน เช่น ซื้อ  
 ยานพาหนะ ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่พักอาศัย เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง 3. ด้านภาวะหนี้สิน อันดับแรก พบว่า มี  
 การกู้ยืมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป อยู่ในระดับมากที่สุด 4. ด้านพฤติกรรมการออม อันดับ  
 แรก พบว่า เงินออมบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ/หรือเพื่อการชำระหนี้ อยู่ในระดับมาก

การสร้างบทเรียนการออมเงิน ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความหมายและวัตถุประสงค์  
 ของการออมเงิน บทที่ 2 หลักการออมเงิน บทที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงิน บทที่ 4 ประโยชน์ของการออมเงิน  
 บทที่ 5 ปัจจัยในการเลือกสถาบันการเงินเพื่อการออมเงิน ส่วนคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประกอบด้วย  
 สาระสำคัญ 6 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน บทที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนทาง  
 การเงิน บทที่ 3 ความหมายของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บทที่ 4 ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
 บทที่ 5 หลักการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บทที่ 6 แบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้งาน และการให้ความรู้ของผู้วิจัยต่อการใช้งาน  
 บทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งออกดังนี้  
 1. ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย อันดับแรก พบว่า เนื้อหา  
 ความละเอียด ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก 2. ด้านประโยชน์ใช้งาน อันดับแรก พบว่า ช่วยใน  
 การวางแผนทางการเงินของครัวเรือน เช่น การวางแผนการออม การวางแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น อยู่ในระดับมาก  
 ที่สุด 3. ด้านการอบรมให้ความรู้ของผู้วิจัย อันดับแรก พบว่า ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ทดลองปฏิบัติวิธีการใช้งาน อยู่ใน  
 ระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: การออมเงิน / บทเรียนการออมเงิน / คู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย